



ที่ 10/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

เทศบาลเมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ ได้รับรางวัล Asia Mirai จากมูลนิธิชินิปปอน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Nishi-Nippon Foundation Asia Mirai Award ครั้งที่ 16 ของมูลนิธิชินิปปอน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงาน หรือ องค์กรท้องถิ่น ในภูมิภาคคิวชู จังหวัดโอกินาวะ และ จังหวัดยามากูจิ ที่มีบทบาทในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ในปีนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณามอบรางวัล Nishi-Nippon Foundation “Asia Mirai” Award ประจำปี 2021 แก่ “เทศบาลเมืองโคเกะ” ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัล โดยมีบทบาทและผลงานที่โดดเด่น ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปี ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับประเทศต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ และนับตั้งแต่ปี 2558 ทางเทศบาลฯ ได้เริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน “ระดับประถมศึกษา” กับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของไทย ซึ่งนับว่าเป็นประเทศแรก และประเทศเดียวที่เทศบาลเมืองโคเกะเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในระดับประถมศึกษา

สำหรับพิธีมอบรางวัล นั้น ผู้แทนของนาย Tsubone Shusuku นายกเทศมนตรีเมืองโคเกะ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากนาย Yukio Kubota ประธานมูลนิธิชินิปปอน และประธานธนาคารชินิปปอน ซิตี โดยมีกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ร่วมแสดงความยินดี ท่ามกลางสื่อมวลชน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากวงการต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นสักขีพยาน

อนึ่ง เทศบาลเมืองโคเกะ เป็นเมืองขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดฟูกูโอกะ ห่างจากตัวเมืองฟูกูโอกะ ประมาณ 110 กิโลเมตร และมีพื้นที่ติดกับจังหวัดโออิตะ มีประชากรประมาณ 7,000 คน อุตสาหกรรมหลักของเมืองโคเกะ คือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตร และมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ ส้มยูสุ ลูกพลับ และข้าว

ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองโคเกะมีนโยบายที่เด่นชัดในการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนญี่ปุ่น ให้มีความรอบรู้ และปรับตัวได้ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับประเทศต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 สำหรับการแลกเปลี่ยนนักเรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2558 โดยเป็นกิจกรรม 2 ฝ่าย ในลักษณะ Homestay ประมาณ 5 – 7 วัน เพื่อให้ นักเรียนไทยได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น และเข้าร่วมการเรียนการสอนในโรงเรียนญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน ก็ส่งนักเรียนญี่ปุ่นจากโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาลเมืองโคเกะ

เดินทางไปร่วมกิจกรรมในลักษณะเดียวกันที่ประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนของทั้งสองฝ่ายมีการทำกิจกรรมร่วมกัน และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน เช่น เรียนรู้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น รู้จักอาหารไทยและอาหารญี่ปุ่น และธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ผ่านการพักอาศัยกับครอบครัวชาวไทยและชาวญี่ปุ่น และเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ได้แก่ การแข่งขันกีฬา การฝึกคัดลายมือ และการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ๆ ของทั้งไทยและญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยต่อยอดให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ระหว่างกันในอนาคตต่าง ๆ ได้ต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนกันยายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับเทศบาลเมืองโคเกะ โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจังหวัดฟูจูกูโอกะ และเมืองโคเกะ รวมทั้งความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ให้กับคณะนักเรียนได้รับทราบด้วย

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

10 มีนาคม 2564

เทศบาลเมืองโคเกะ จังหวัดฟูคูโอกะ ได้รับรางวัล Nishi-Nippon Foundation Asia Mirai Award
จากมูลนิธิ Nishi-Nippon Foundation

2 มีนาคม 2564





